

CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ Trang sử vàng chói lọi KỲ 2: KHÔNG SỜ LÒNG, KHÔNG TIẾC TUỔI XANH

Với quyết tâm cao nhất, ta đã dồn hết sức người, sức của cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ... hăng hái lên đường, chung một đích đến là chiến trường Điện Biên.



Cựu chiến binh Phạm Ngọc Vinh, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) cùng các đồng đội.

Quyết định lịch sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ngày 14/1/1954, tại hang Thẩm Púa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ

Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ phổ biến lệnh tác chiến bí mật với phương án "đánh nhanh, thắng nhanh" và ngày nổ súng dự định là 20/1/1954. Nhiệm vụ

thọc sâu được giao cho Đại đoàn 308 và sẽ đánh vào tập đoàn cứ điểm từ hướng Tây, xuyên qua những vị trí nằm trên cánh đồng, thọc thẳng tới sở

chỉ huy của De Castries. Đại đoàn 312, Đại đoàn 316 nhận nhiệm vụ đột kích vào hướng Đông, nơi có những cao điểm trọng yếu. Phương án này đặt kế hoạch tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trong 3 ngày đêm bằng tiến công ở ạt đồng loạt, thọc sâu, đã được Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương cùng Bộ Tổng tham mưu phê duyệt, bởi đánh sớm khi Pháp chưa tập trung đủ lực lượng và củng cố công sự thì có nhiều khả năng giành chiến thắng. Tuy nhiên, do một đơn vị trọng pháo của ta vào trận địa chậm nên ngày nổ súng được quyết định lùi lại thêm 5 ngày, đến 17 giờ ngày 25/1/1954. Sau đó, do tin về ngày nổ súng bị lộ, quân Pháp biết được, Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định hoãn lại 24 giờ sau và chuyển sang ngày 26/1/1954.

Trước tình huống bất ngờ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi đó cho rằng phương án "đánh nhanh, thắng nhanh" mang nhiều tính chủ quan, không đánh giá đúng thực lực hai bên, không thể bảo đảm chắc thắng. Đại tướng kiên quyết tổ chức lại trận đánh theo phương án "đánh chắc, tiến chắc", đánh dài ngày theo kiểu "bóc vỏ" từng tập đoàn cứ điểm. Cuộc họp chỉ huy ngày 26/1/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã kết luận: "Để bảo đảm nguyên tắc cao nhất là "đánh chắc thắng", cần chuyển phương châm tiêu diệt địch từ "đánh nhanh, thắng nhanh" sang "đánh chắc, tiến chắc", nay quyết định hoãn cuộc tiến công. Ra lệnh cho bộ đội trên toàn tuyến lui về địa điểm tập kết và kéo pháo ra". Quyết định vô cùng khó khăn mang tính lịch sử trong sự nghiệp cầm binh của Đại tướng được đưa ra.

Cựu chiến binh Phạm Ngọc Vinh, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) nhớ lại: Các chiến sĩ khi nghe lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp kéo pháo vào rồi lại kéo pháo ra cũng lo lắng lắm. Nhưng khi đó cấp trên đã kịp thời động viên anh em xốc lại tinh thần, chấp hành nghiêm mệnh lệnh. Lúc đó khổ nhất là khẩu sơn pháo khi tháo rời ra

thì nặng pháo cũng nặng hơn 100kg; khi vào bản thì chúng tôi lắp bánh xe gỗ, khi vận chuyển thì chúng tôi lắp bánh xe cao su, từng bộ phận của khẩu sơn pháo được anh em tháo rời và di chuyển đến các trận địa theo lệnh của cấp trên. Đường đi vất vả, mang vác nặng, chiến sĩ của ta ngày đó phải quyết tâm rất cao nên mới giành được chiến thắng.

Kéo pháo lên Điện Biên đánh Pháp

Để "bóc vỏ" tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, quân đội Việt Minh đã đào hàng trăm ki-lô-mét giao thông hào xung quanh các cứ điểm của quân đội Pháp. Dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, không khí chiến đấu hùng hục ngút trời. Lần đầu tiên cả dân tộc ra mặt trận và chung một chiến tuyến, các lực lượng dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, từ già, trẻ, gái, trai... đã vận chuyển một khối lượng khổng lồ lương thực, vũ khí, thuốc men, đạn dược lên Điện Biên Phủ. Máy bay Pháp liên tục dội bom nhằm cắt đứt đường tiếp viện của ta nhưng chưa bao giờ thành công. Nhờ là những ngày giờ hàng lên chiến trường Điện Biên Phủ, thanh niên

xung phong Phạm Văn Nhật, xã Đông Vinh (Đông Hưng) cho biết: Lúc đầu khi chưa có xe đạp thồ, chúng tôi gánh gạo trên vai, mỗi người gánh hơn 40kg, cứ thế treo đeo, lội suối, băng rừng tiến về Điện Biên. Sau này khi công binh và dân công hỏa tuyến lên mở đường rộng hơn, có xe đạp thồ, chúng tôi đỡ vất vả hơn rất nhiều. Sau khi tiến xe đạp của anh Ma Văn Thắng, mỗi chiếc xe chúng tôi chở được từ 200 - 300kg, thậm chí có xe chở được 325kg. Từng đoàn người dài hàng trăm mét có thể nối đuôi nhau đưa lương thực, vũ khí lên Điện Biên cho bộ đội ta đánh Pháp.

Cựu chiến binh Chu Văn Hào, thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh (Tiền Hải) chia sẻ: Câu thơ "Độc Pha Đin chi gánh, anh thồ/Đèo Lũng Lô anh hò, chị hát/Dù bom đạn, xương tan thịt nát/Không sờ lòng, không tiếc tuổi xanh" đã phản ánh gian khổ của chúng tôi năm xưa. Cứ đêm xuống là đơn vị tôi kéo pháo, khổ nhất là kéo trên đèo Pha Đin, khi đó đường bê, anh em thì người nặng nhất cũng chỉ 45 - 50kg vậy mà phải kéo pháo nặng hàng tấn. Chúng tôi cứ nhích từng chút một, kéo đến đầu thu thì đến đó, đóng thời có

người dùng gỗ chèn vào bánh xe để khỏi lún xuống dốc. Ngày nghỉ, đêm kéo để tránh địch phát hiện và bắn phá nên việc kéo pháo lại càng khó khăn gấp nhiều lần; mỗi lần kéo pháo qua được khúc cua, anh em vất vả lắm, mồ hôi ướt sũng áo. Khi kéo pháo đến Tuấn Giáo, máy bay địch bắn phá ngày càng ác liệt, nhiều anh em hy sinh. Di chuyển pháo đến dốc Chuối (nơi anh hùng Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo) thì đường trơn lấm, lại có mưa nên đất ẩm ướt, anh em hết kéo bằng tay lại chuyển qua kéo bằng vai. Khi đưa pháo vào đến trận địa phải tham gia đào đắp hầm ngụy trang cho pháo. Chính việc xây dựng hầm ngụy trang đã giúp cho quân ta bảo toàn được lực lượng, vũ khí và gây ra bất ngờ cho địch, tạo thuận lợi cho chiến dịch sau này.

Sau khi các đơn vị vào vị trí chiến đấu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra lệnh mở màn chiến dịch tại khu vực đồi Him Lam và Độc Lập với quyết tâm đánh thẳng trận mở màn tạo khí thế quyết tâm cho quân ta giải phóng các cứ điểm của địch đàn Pháp tại Điện Biên Phủ.

(còn nữa)
TIẾN ĐẠT

Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024



Học sinh khối 12 Trường THPT Trần Thị Dung tham gia hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp tại Trường Đại học Thành Đông.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là kỳ thi cuối cùng của chương trình GDPT 2006. Từ năm tới, cách thức tổ chức, cấu trúc, nội dung thi có thể sẽ có nhiều thay đổi phù hợp với chương trình GDPT 2018. Bởi vậy, thời điểm này, các trường THPT đang tập trung cao độ để vừa hoàn thành kế hoạch năm học vừa ôn thi hiệu quả, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi năm nay.

Chiến lược ôn tập

Năm học này, toàn tỉnh có hơn 22.000 học sinh lớp 12. Kỳ thi tốt nghiệp THPT là bước ngoặt quan trọng, nhìn lại 12 năm đèn sách và là bước đệm cho các em trong lựa chọn ngành, nghề tương lai. Hơn nữa, đây là kỳ thi cuối theo chương trình GDPT 2006, vì thế việc chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này càng được các trường và học sinh đặc biệt chú trọng, có chiến lược ôn tập phù hợp, hiệu quả.

Tại Trường THPT Trần Thị Dung, năm học này có 361 học sinh lớp 12. Ngay từ đầu năm học, cùng với việc kiểm soát chất lượng học sinh, nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi ngoại khóa về định hướng, phân luồng sau tốt nghiệp THPT để các em có sự lựa chọn đúng đắn về ngành, nghề sau này. Ông Vũ Xuân Trại, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đối với

học sinh lớp 12, nhà trường phân hóa học sinh theo năng lực và khối thi các em đăng ký; chọn cử những giáo viên có năng lực, tâm huyết với nghề, hiểu tâm lý học sinh. Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo giáo viên tìm hiểu kỹ để tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2024 và để thi tốt nghiệp THPT chính thức những năm trước để xác định mức độ, phạm vi kiến thức và có kế hoạch ôn tập cho phù hợp. Sau khi phân loại học sinh theo năng lực, nguyện vọng, chúng tôi vừa ôn chắc kiến thức nền cho học sinh, để các em bảo đảm mức độ nhận biết và thông hiểu vừa nâng cao, tăng cường kiến thức chuyên sâu ở mức độ vận dụng thấp và cao cho các em dự định dùng kết quả thi tốt nghiệp xét tuyển vào các trường đại học, học viện.

Trong giai đoạn nước rút này, bên cạnh sự hỗ trợ của giáo viên, hơn bao giờ hết đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng rất nhiều từ học sinh. Các em cần chủ động ôn tập, tham khảo đề thi những năm trước, luyện nhiều đề thi tham khảo của năm nay để tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng làm bài và kiểm soát tốt về thời gian. Ông Thái Kiên Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Đông Tiến Hải cho biết: Hướng tới kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, nhà trường đã có kế hoạch ôn tập ngay từ đầu năm học, xây dựng các lộ trình ôn tập khác nhau, như đầu năm học tập trung rà

soát các kiến thức cơ bản cho học sinh, ôn tập kỹ năng, phương pháp làm bài cho học sinh; đến giai đoạn cuối năm học, giáo viên hoàn thiện các kỹ năng sát với từng đối tượng học sinh. Qua các đợt khảo sát, kiểm tra và qua đợt thi thử, nhà trường tiếp tục đồng hành cùng các em để hỗ trợ các em tối đa, giúp các em đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi năm nay. Em Nguyễn Thế Hùng, học sinh nhà trường chia sẻ: Qua những buổi ôn tập của các thầy cô giáo, đặc biệt là buổi luyện đề theo cấu trúc đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, em tự nhận thấy những kiến thức mình còn thiếu. Từ đó, em đã vạch cho mình kế hoạch ôn tập hiệu quả, vừa học lý thuyết để bổ sung kiến thức cơ bản vừa luyện các dạng đề nâng cao vì mục đích của em là dùng kết quả kỳ thi để xét tuyển vào Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Vững vàng tâm thế và kiến thức

Năm 2024 là năm cuối học sinh lớp 12 thực hiện theo chương trình GDPT 2006. Theo quy chế, kỳ thi có bản được giữ ổn định như giai đoạn 2020 - 2023, đặc biệt là giữ nguyên như kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thực hiện một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật trong quy chế bảo đảm thống nhất trong quá trình thi tốt nghiệp THPT và chất lượng xét tuyển đại học tới.

DẶNG ANH

Hình ảnh đẹp nữ cán bộ Công an Thái Bình

Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, sôi nổi với các hoạt động phong trào, Trung tá Nguyễn Thị Quy, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh cùng đồng đội đã lan tỏa hình ảnh đẹp về nữ cán bộ Công an Thái Bình vì bình yên cuộc sống.

Ước mơ cấp sách đến trường của em Trần Bùi Hà Giang đã được Bộ Công an biểu dương "Mẹ đỡ đầu tiêu biểu" toàn quốc năm 2023.

Trên cương vị cán bộ tham mưu, Trung tá Nguyễn Thị Quy luôn khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sĩ CAND, chịu khó học tập, bám sát điều kiện thực tế tại địa bàn, cơ sở. Chỉ đã trực tiếp tham mưu cứu, xử động nhanh cứu để xuất lãnh đạo đơn vị nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác hồ sơ, nghiệp vụ cơ bản, góp phần xây dựng phong trào "Toàn dân tham gia PCCC". Với những thành tích trong công tác, chỉ được các cấp lãnh đạo tin tưởng, đánh giá cao, giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng. Phát huy vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ cụm 3 đơn vị cảnh sát, Trung tá Nguyễn Thị Quy luôn là hạt nhân trong các phong trào, đồng thời đưa hoạt động Hội Phụ nữ cụm 3 đơn vị cảnh sát ngày một vững mạnh. Thông

qua các phong trào thi đua "Phụ nữ CAND bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình" gắn với cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" gắn với các cuộc vận động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tuy đặc thù nhiệm vụ chuyên môn của chị em ở các đơn vị khác nhau song từ các hình thức hoạt động cụ thể đã thu hút 100% hội viên tích cực, tự giác tham gia và thực hiện tốt nội dung của các phong trào và cuộc vận động. Qua đó không chỉ tạo chuyển biến rõ nét trong tác phong, trách nhiệm, lễ lối làm việc, hội viên còn sôi nổi tham gia các cuộc thi, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... đạt nhiều thành tích cao, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với đồng chí, đồng đội. Trung tá Nguyễn Thị Quy chia sẻ thêm: Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, hội viên phụ nữ CAND đã tích cực phối hợp cùng các cấp hội phụ nữ Công an tỉnh luôn có những hoạt động phong trào hội cùng các chương

trình an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa lớn trong và ngoài lực lượng. Bằng tấm lòng ủng hộ vật chất và tinh thần của mỗi hội viên cùng sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, tỉnh riêng năm 2023, thông qua các hoạt động như "Mẹ đỡ đầu", "Nổi cháo tình nghĩa", "Nấu bánh chưng xanh", "Đông ấm biển cương - Trao gửi yêu thương", quỹ "Nghĩa tình chị em", thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn, tặng học bổng học sinh nghèo vượt khó học giỏi... Hội Phụ nữ cụm 3 đơn vị cảnh sát đã ủng hộ tổng số tiền trên 150 triệu đồng cho các hoạt động thiện nguyện...

Nhiều danh hiệu khen thưởng các cấp và vinh dự được đề tặng danh hiệu phụ nữ công an tiêu biểu của Bộ Công an luôn là động lực thôi thúc để Trung tá Nguyễn Thị Quy tiếp tục vững bước và cống hiến hết mình như bông hoa đẹp góp hương sắc trong vườn hoa chiến công của lực lượng CAND vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

MINH HÙNG



Trung tá Nguyễn Thị Quy (người bên trái) tuyên truyền kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các em học sinh.